
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่  2)  ประจ าปี  2567 

วันจันทร์ที่  9 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2567   เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

16. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

17. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮ าหมัดยากี   สามะ  

18. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

19.     

 

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      -  

2     
 

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี   เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร ์  เลาะแม   

6. นางสาวนันทิดา   ไชยลาภ รองปลัดเทศบาลฯ / 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

นันทิดา   ไชยลาภ  

7. นางสาวรุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล    รองปลัดเทศบาลฯ รุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล     

8. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

9. นางนริศรา   สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

10. นายสสิกร   ยีเส็น ผูอ้ านวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น   

11. นายอุสมาน  แวหะยี หัวหนา้ฝา่ยบริหารงาน สธ./
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

อุสมาน  แวหะยี   

12. นายมุกตาร์   มายิ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศกึษาฯ/ 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

มุกตาร ์  มายิ  

13. นางทัศนยี์   แก้วน้อย นิตกิร ช านาญการ ทัศนยี์   แก้วน้อย  

14. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

15. นายบาซิร   สปีูเตะ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. บาซิร   สีปูเตะ  

      

     

 

 

 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    18     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           1 คน 

  ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          15 คน 

 

 

 

 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.57  น. 
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  บัดนี ้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกและมีท่านสมาชิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภา 

    เทศบาลฯ ได้เปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ  และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ ์ ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กระผม  ขอ

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3 

(ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2567  ในวันจันทร์ที่  9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2567  

เวลา  09.57  น.   ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์   - ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาลฯ       

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2567  เมื่อวันท่ี   29 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2567   

  -ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 

 สมัยที่  3  ประจ าปี  2567 (ครั้งที่ 1) วันที่  29  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2567   

ซึ่งได้จัดส่งใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการลว่งหนา้แล้ว   เพื่อให้ท่าน 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  ไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2567 (ครั้งที่ 1)  วันที่  29 เดือน  

สิงหาคม  พ.ศ. 2567  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่ให้การ

รับรองรายงานการประชุมฯ  โปรดยกมอื  
                                                                 /มตท่ีิประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม             16     เสียง 

    -ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม    -     เสียง 

    -งดออกเสียง               1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2567 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  29  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2567     
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                   

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เสร็จแล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ  4.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2568  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปร

ญัตติฯได้พิจารณาแล้ว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 50  และ ข้อ 51  

(ตามรายงานผลการแปรญัตติฯ  เอกสารที่  2)  

-ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2568  ขอเรียนเชญิ  
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี  เ รียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก   

ประธานคณะกรรมการ   สภาเทศบาลฯ ผู้ทรง เกียรติ ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี

แปรญัตติฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ  

แปรญัตติฯ  ตาม มติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อคราว

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2567  เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  29  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2567  ได้ก าหนดเวลายื่นเสนอ       

ค าแปรญัตติฯ  ตั้งแตว่ันที่  2 - 4  กันยายน  2567  ระหว่างเวลา  08.30 น. 

– 16.30 น.  รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  ณ  ห้องประชุมเทศบาล

เมืองสะเตงนอก นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผูม้ายื่นเสนอค าขอแปรญัตติฯแตอ่ย่างใด 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  49   

ข้อ 59  และข้อ 110 ภายในระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติฯที่สภาท้องถิ่น 

/ก าหนดตามวรรคหนึ่ง... 
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ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร

จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  

โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานกรรมการแปรญัตติ         

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น

รับรองเชน่เดียวกับการเสนอญัตติ 
 

- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ได้เชิญคณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมกัน  เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  5  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2567  เวลา 10.00  น. ณ  ห้อง

ประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 

ได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้มายื่นเสนอค าขอแปรญัตติฯ จึงมีมติเห็นชอบ

ให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2568 ร่างเดิมทั้งฉบับ 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ เมื่อไม่มี  เชิญ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ได้พิจารณาเสร็จแล้ว หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาเสร็จ

แล้ว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  จ านวน      16   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  จ านวน       -   เสียง 

    -งดออกเสียง     จ านวน       1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ตามที่

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

/ระเบียบวาระที่  5... 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2568  วาระที่  3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ ตราเป็น 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

หรือไม่เห็นชอบ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ในวาระที่ 3 นี้ จะ

ไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ได้

ห้ามมิให้มีการอภิปราย  เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลงมติให้มี

การอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ  ขอมติที่

ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการ

พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ไปแล้ว หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  

ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เห็นชอบ  ในวาระที่  3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2568  ตามร่างเทศ

บัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ไปแล้วหรือไม่  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในวาระที่  3  ขั้น

การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2568  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาใน

วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ไปแล้วหรอืไม่  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ   จ านวน      16       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ 

ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2568  ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน 

เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค–โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสกุลฮะ  หมู่ที่ 6  ขนาดความกว้าง  5.00  

เมตร  ความยาว  150.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

750.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) จ านวนเงิน  567,000  

บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง  (ญัตติที่ 5.2) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 
 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายกเทศมนตรีฯ   และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ –โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสกุลฮะ  

หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน  567,000  บาท  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นดินลูกรัง   

ซึ่งก าลังก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และมีผู้สัญจรไป-มาตลอด จึงขอ

อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังนี้  

โอนลดจาก 

-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

บุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) เงนิเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น  ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  2567  เป็นเงิน 

313,075.81  บาท 

    จ านวนเงนิ     40,000.00   บาท 

-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

บุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) เงนิเพิ่มต่าง ๆของข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  2567  

เป็นเงิน  76,580.00  บาท 

    จ านวนเงนิ     27,000.00   บาท 

 

/-แผนงานเคหะและชุมชน… 
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-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  -โครงการบุกเบิกถนนหิน

คลุก  ซอยสกุลฮะ  หมู่ที่ 6  ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  

2567  เป็นเงิน  212,200.00  บาท 

    จ านวนเงนิ   200,000.00   บาท 

-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  -ค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  2567  เป็นเงิน  

314,000.00  บาท 

    จ านวนเงนิ   300,000.00   บาท 

                                รวมจ านวนท้ังสิ้น   567,000.00   บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม  ขอเชญิ  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่ม ี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด  อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ –โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยสกุลฮะ  หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน  567,000  บาท ของ

หนว่ยงาน กองช่าง  หรือไม่ โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่

อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ          จ านวน   16   เสียง 

    - ไม่เห็นชอบใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ       จ านวน   -    เสียง 

      -งดออกเสียง             จ านวน    1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       

–โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสกุลฮะ  หมู่ที่ 6  

จ านวนเงนิ  567,000  บาท  หนว่ยงาน  กองช่าง 
/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน 

เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค–โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่าน

ชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, ซอยสีดา  หมู่ที่ 1 ชนิดรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ลึก 1.00  เมตร  ยาว 723.00  เมตร  

จ านวนเงนิ  5,150,000  บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง  (ญัตติที่ 5.3) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 
 

        -เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  ขอหารอืที่มาของงบประมาณที่จะขอโอนฯ เนื่องจากมีการโอนเงินฯ 

 หลายยอด และบางรายการก็ไม่สามารถโอนได้ เพราะมีการก่อหนี้ผูกพันไว้

แล้ว  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ขอพักการประชุม 10 นาที  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

-พักการประชุม  10  นาที 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ประชุมต่อ ญัตติที่  5.3  เ ชิญเลขานุการสภาฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน จากการหารอืที่มาของงบประมาณ รายละเอียดการโอนลดเงนิ 

 งบประมาณฯ รายการที่  1.1 – 1.12  ขอยกเลิกรายการโอนลด ตั้งแต่ 

 รายการท่ี  1.4 – 1.12  แก้ไขเป็นรายการโอนลด ดังนี้ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  -โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 630  หมู่ที่ 12  ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 

ความยาว  80.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางกว้าง  0.50 เมตร 

พืน้ที่รวม  480.00  ตารางเมตร 

    จ านวนเงนิ   488,100.00   บาท 

 

/1.2 แผนงานเคหะและชุมชน… 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  -โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจิ  หมู่ที่ 12  ขนาดความกว้าง  3.00  

เมตร  ความยาว  235.00  เมตร  ไหล่ทางกว้าง  0.50 เมตร  หนา 0.15  

เมตร หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  705.00  ตารางเมตร 

    จ านวนเงนิ   689,600.00   บาท 

1.3 งบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  29,404,800.00  บาท 

คงเหลือ  4,366,200.00  บาท 

จ านวนเงนิ   1,860,300.00   บาท 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค–โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่าน

ชุมชน ซอยแยนาบริหาร หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ความยาว  

250.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,250.00 ตารางเมตร 

ตั้งไว้  3,830,000.00  บาท  คงเหลือ  3,830,000.00  บาท 

    จ านวนเงนิ   2,112,000.00    บาท 

                                รวมจ านวนท้ังสิ้น   5,150,000.00   บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -เชญิผูบ้ริหารฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายกเทศมนตรีฯ   และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  สืบเนื่องจากสิ่งที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่        

สะเตงนอก คือ การแก้ปัญหาน้ าท่วม จริงๆ แล้วจะขอกูบูสยาม เป็นตั้งจ่าย

รายการใหม่ เพราะน้ ามาจากกูบูสยาม แต่ด้วยเราได้งบประมาณ ปี 2568 

และไปตั้งงบประมาณซ้อนกับโยธาฯก็เสียดายงบประมาณ ซอยที่ 2 ที่ตั้งคือ 

ซอยตะโล๊ะกือบอ เราก็ขอโยธาฯ ซึ่งก็บอกว่า เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 2568 

ไปบุดี เราตั้ง 5 ล้าน ได้เฉพาะคูระบายน้ า แต่โยธาฯ สร้างถนนพร้อมคู

ระบายน้ าเลย และสายเมนก็เป็นคูระบายน้ าอันใหญ่ ถ้าเทียบกับเรา 5 ล้าน 

ของเขา 67 ล้านก็เลยไม่อยากแย้งกับโยธาฯ แต่จริง ๆ ถามว่า 2 สายนี้

ส าคัญมั้ย ส าคัญที่สุด ในการแก้ปัญหาน้ าท่วม ถ้าเราเรียงล าดับ หน้า

เทศบาลฯ เราเพราะว่า ตอนนี้เราเจาะทางโน้นแล้ว ก็ท าอะไรไม่ได้ ข้างเอสพี  
 

/ก็ขออุดหนุนจากชาวบ้าน... 
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ก็ขออุดหนุนจากชาวบ้าน ซึ่งได้ด าเนินการเอาน้ าลงคู หลังจากนั้นก็มองซอย

กูบูสยาม กับซอยมัสยิดตะโล๊ะกือบอ เราจะได้งบประมาณของโยธาฯ ปี 

2568 ประมาณ 80 ล้าน และ 5 ล้านเราจะไปใส่ก็แก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ 

เราเข้าใจครับว่าชาวบ้านเขาเดือดรอ้นมาก ถามว่าท าไมไม่เอางบประมาณไป

แก้ไขตรงนี้ก่อน เบอร์เส้ง 5 ซอยสีดา ไม่ส าคัญเท่ากับเทศบาลฯ แต่ว่าทาง

โยธาฯ จะเอางบประมาณให้ปีหนา้ ปี 2568 ก็อยากใหเ้ข้าใจว่า ผมก็พยายาม

ที่จะบริหารจัดการ เบอร์เส้ง 5 ก็อยู่ในการเรียกร้องระดับต้น ๆ ในการ

แก้ปัญหาน้ าท่วม เพราะว่า มันไม่มีคูระบายน้ าที่ เ ชื่อมมา เทศบาลฯ,      

เบอร์เส้ง 7, ปะจูรง, ไปสู่สายเมน ปีนี้เราได้สายเมน 999 คุยกับผู้รับเหมา   

ก็บอกว่าน่าจะลงเดือนมกราคม เพราะตอนนี้เขาก าลังหล่อท่อ น่าจะเสร็จ

ประมาณปลายพฤศจิกายน หรือต้นธันวาคม เขาไม่กล้าลงเพราะว่า น้ ามา  

ก็ยิ่งไปกันใหญ่ มกราคมจะเริ่มลงมือทั้งสาย สาย อส.ไปถึงหน้ามัสยิด

ตะโล๊ะกือบอ, หน้าเบอร์เส้ง ถึงดามูซอ และหลังอนามัย หน้าอนามัย อีก

โครงการนี้ของชินวร เขาจะเริ่มท าต้นมกราคม ผมพยายามบูรณาการไม่ว่า

จะเป็น ซอยเจริญทรัพย์ ก็ได้คุยกับนายกฯ อ๋า ตอนที่ไปประชุมผังเมือง บอก

ท่านว่าจะลอกคูผ่านที่ของเทศบาลนครยะลา ท่านก็บอกว่า จะให้กองช่างไป

ประสาน อาทิตย์นี้น่าจะทราบ ก็พยายามที่จะเชื่อมต่อ แล้วที่ส าคัญที่สุด 

ซอยที่น้ าท่วม ก็มีซอยปะจูรง, ซอย 6, ซอยมูซอรวมญาติ, เจริญทรัพย์, 

หมูบ่้านไพรินทร์, ก็รู้จะมีปัญหา ขอให้สายเมนเบอร์เส้ง ถึงดามูซอ เสร็จก่อน 

แล้วจะลงในซอยแต่ละซอยเชื่อมสายเมนให้หมดเลย แต่ถ้าถามว่า เราท าใน

ซอย เราจะเอาน้ าไปลงที่ไหนถ้าสายเมนไม่มีมันก็เป็นปัญหาอีก  ถ้าหน้า

เทศบาลฯ ยังแก้ปัญหาไม่ได้เราจะท ายังไง มันแย้งงบประมาณอยู่ ถ้าพวกเรา

ช่วยประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน เช่น ซอยกูบูสยาม ถ้าลงทุน  

5 ล้าน ก็ได้แค่ถนนอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่จบ ก็เลยต้องรองบของโยธาฯ 

ถ้าเราไปท าแล้ว โยธาฯ ก็ต้องรื้ออกี เพราะแบบและขนาดไม่เหมือนกัน ขอให้

พวกเราเข้าใจในความเป็นจริงว่า มันเป็นอย่างนี้ ก็ต้องรอครับ และน้ ามารอบ

นี้ จะรีบให้ไปเร็วที่สุด ไม่อยากให้ลงหน้าเทศบาลฯ ล่าสุดผม ปลัด และ

หัวหน้า เราไปเยี่ยมคุกกัน คือไม่ได้ไปเยี่ยมอย่างเดียว เราไปท างานด้วย คือ

ไปคุยกับ ผบ.เรือนจ า ที่จะเอานักโทษช้ันดี ที่สามารถท างานได้ให้มาขุดลอก

คูระบายน้ า ไม่ว่าจะเป็นหน้าเบอร์เส้ง, หน้า 999, ตือเบาะ, หน้าเทศบาลฯ, 

วันนั้นคุยกันจบแล้วเขาจะเริ่มต้นเดือนตุลาคม ไม่ฟรีนะครับ เราท าโครงการ 

โดยจ่ายปกติ วันละเท่าไหร่ก็ว่ากันไป และนักโทษที่ท างานข้างนอก 1 วัน ก็จะ

ได้ลดโทษ 2 วัน เป็นก าไรของเขา และเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจ้างเครื่องจักรท าไม่ 

/ส าเร็จครับ ต้องจา้งคน... 
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ส าเร็จครับ ตอ้งจ้างคนอย่างเดียว พวกทราย ไขมันตกค้าง เราเคยเอาเครื่อง

ของพี่อา๋ มาในซอย 6สุดท้ายท างานล าบากเหมือนกัน รถเข้าไม่ได้ติดหลังคา 

บางทีดูดไม่ได้ติดไขมันเป็นก้อน ก็เลยต้องใช้ก าลังคน ซึ่งได้ประสานทาง

เรือนจ าแล้ว ตอนนี้  เขาก าลังคัดตัวนักโทษอยู่ ว่าสามารถน าออกมาได้กี่คน 

ช่วงนี้อยู่ในช่วงการรอลดโทษหรือการอภัยโทษจากในหลวง ผมก็พยายามที่

จะเชื่อมให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เห็นว่า การแก้ปัญหาน้ าท่วม มันต้องแก้ทั้ง

ระบบ เพราะสะเตงนอก จากการวางผังเมืองที่ประชุมที่แกรนด์ ก็ยอมรับว่า 

ผังเมืองของสะเตงนอก ยังสะเปะสะปะอยู่ เราก็ไม่ได้ปฏิเสธ เพราะเรามา

จาก อบต.ซึ่งเราไม่มอีะไรเลย สร้างบ้านสร้างอะไรก็ไม่มีคูระบายน้ า เราย้อน

เวลาดู นครยะลา ถ้าจ าไม่ผิดผมเรียนช้ันประถม เทศบาลเมืองยะลามีแล้ว 

กว่าจะเป็น นครยะลา ใช้เวลาหลายสิบปี  แต่เมื่อก่อนชาวบ้านไม่ได้ร้องเรียน 

และไม่ได้ใหค้วามส าคัญกับท้องถิ่นมากนัก แต่ตอนนี้ชาวบ้านมองว่า ท้องถิ่น

คือ คนแก้ปัญหาทุกเรื่องของชาวบ้าน ทั้ง ๆ บางเรื่องชาวบ้านไปซื้อบ้านอยู่

ข้างในโน้น เขารู้ว่าจะออกมาข้างนอกต้องเจออะไรบ้าง น้ าท่วมนี้ แต่ถึงเวลา

เขารอ้งเรียนก็หาว่าเราไม่ดูแล เราไม่ได้ท าอะไร โดยเฉพาะการร้องเรียนง่าย

ที่สุด คือ ลงในเฟส ลงในไลน์ ลงในศูนย์ด ารงธรรม ลงได้หมด แต่ที่ส าคัญ

ที่สุดคือ ของพวกเรา อย่างเช่นล่าสุดซอยลักษมาน 4 ฝากท่านสมาชิกสภาฯ 

ไปดูด้วยครับ ก็รอจะแจ้งนักข่าว ให้ช่างไปดูหน้างานก็ไม่สามารถท าได้ และ

ในส่วนที่ตั้งจ่ายรายการใหม่จ าเป็นมาก กองช่าง จึงมีความประสงค์ขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ –โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, 

ซอยสีดา  หมู่ที่ 1 ชนิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  0.50  

เมตร  ลึก 1.00  เมตร  ยาว 723.00  เมตร  จ านวนเงิน  5,150,000  บาท  

ดังนี้ 

โอนลดจาก 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  -โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 630  หมู่ที่ 12  ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 

ความยาว  80.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางกว้าง  0.50 เมตร 

พืน้ที่รวม  480.00  ตารางเมตร 

    จ านวนเงนิ   488,100.00   บาท 
 

/1.2 แผนงานเคหะและชุมชน... 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  -โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจิ  หมู่ที่ 12  ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 

ความยาว  235.00  เมตร  ไหล่ทางกว้าง  0.50 เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  705.00  ตารางเมตร 

    จ านวนเงนิ   689,600.00   บาท 

1.3 งบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  29,404,800.00  บาท 

คงเหลือ  4,366,200.00  บาท 

จ านวนเงนิ   1,860,300.00   บาท 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค–โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่าน

ชุมชน ซอยแยนาบริหาร หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ความยาว  

250.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,250.00 ตารางเมตร 

ตั้งไว้  3,830,000.00  บาท  คงเหลือ  3,830,000.00  บาท 

    จ านวนเงนิ   2,112,000.00    บาท 

                                รวมจ านวนท้ังสิ้น   5,150,000.00   บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม  ขอเชญิ  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่ม ี เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด  อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ –โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอย

เบอร์เส้ง 5, ซอยสีดา  หมู่ที่ 1   จ านวนเงนิ  5,150,000  บาท หน่วยงาน  

กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

/มตทิี่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม   - เห็นชอบใหโ้อนเงนิ งปม.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ฯ   จ านวน  16  เสียง 

    - ไม่เห็นชอบใหโ้อนเงนิงปม.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ฯ จ านวน  -   เสียง 

      -งดออกเสียง               จ านวน   1  เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ –

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, ซอยสีดา  หมู่ที่ 1  

จ านวนเงนิ  5,150,000  บาท   หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.4   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568     

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่า ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  5 รายการ  

หนว่ยงาน กองชา่ง รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  3,001,900.00  บาท (ญัตติที่ 5.4 )     

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
     

-เชญิ ผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์    เ รียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก 

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์ 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ

เงนิแผ่นดนิของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  ข้อ. 59 วรรคแรก 

ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
 

กองช่าง  มีความประสงค์จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

รายการที่มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  มี

รายละเอียดดังนี ้ 

รายการมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  

-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวด

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  5  โครงการ 

/1.โครงการก่อสร้างคู... 
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1.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกูโบร์ 

(ก าปงบูเก๊ะใน)  หมู่ที่  8  ชนิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 

กว้าง  0.50  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ยาว  160.00  เมตร (ตามแบบแปลน

ของเทศบาล) 

    จ านวนเงนิ  1,171,000.00  บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัด 

ตรมีิตร 3  หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00  เมตร  ความยาว  99.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้าง  0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่รวม  495.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)   

จ านวนเงนิ    531,800.00   บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัด 

ตรมีิตร 4  หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00  เมตร  ความยาว  97.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  พื้นที่รวม  485.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล)   

                                          จ านวนเงนิ   522,100.00   บาท 

4. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยซูซู (ธงชัย)  หมู่ที่ 6  ขนาด

ความกว้าง  5.00  เมตร  ความยาว  214.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,070.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  

                                          จ านวนเงนิ   210,000.00   บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสกุลฮะ    

หมู่ที่ 6  ขนาดความกว้าง  5.00  เมตร  ความยาว  150.00  เมตร  หนา  

0.15 เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล)  

จ านวนเงนิ   567,000.00   บาท                                        

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   3,001,900.00  บาท   

    จงึน าเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม ทลีะโครงการ นะครับ 

 

/-การกันเงินงบประมาณ… 
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-การกันเงินงบประมาณปี  2567 กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568   จ านวน  5  โครงการ  ดังนี้  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยกูโบร์ (ก าปงบูเก๊ะใน)  หมู่ที่  8   จ านวนเงนิ  1,171,000.00  บาท 

โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  256 8  

โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      16        เสียง 

    -ไม่อนุมัติ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 

กูโบร์  (ก าปงบูเก๊ะใน)  หมู่ที่  8   จ านวนเงิน  1,171,000.00  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

หลังวัดตรีมิตร 3  หมู่ที่ 9   จ านวนเงนิ  531,800.00   บาท  โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  โครงการฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      16        เสียง 

    -ไม่อนุมัติ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 

 
 

/เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ… 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ 

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัด

ตรมีิตร 3  หมู่ที่ 9   จ านวนเงนิ  531,800.00   บาท           

   

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

หลังวัดตรีมิตร 4  หมู่ที่ 9  จ านวนเงนิ  522,100.00   บาท  โปรดยกมอื     

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  โครงการฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติ   ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      16        เสียง 

    -ไม่อนุมัติ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568   

โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัด

ตรมีิตร 4  หมู่ที่ 9  จ านวนเงนิ  522,100.00   บาท   
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 4. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยซูซู (ธงชัย)  

หมู่ที่ 6  จ านวนเงนิ   210,000.00   บาท  โปรดยกมอื                                   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  256 8  

โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติ   ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      16       เสียง 

    -ไม่อนุมัติ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 

/เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ… 



-18- 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 

โครงการที่ 4. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยซูซู (ธงชัย)  หมู่ที่ 6  

จ านวนเงนิ   210,000.00   บาท   
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

สกุลฮะ  หมู่ที่ 6   จ านวนเงนิ  567,000.00   บาท  โปรดยกมอื                                       

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  โครงการฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      16        เสียง 

    -ไม่อนุมัติ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ 

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสกุลฮะ  

หมู่ที่ 6   จ านวนเงนิ  567,000.00   บาท    
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. 2567  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานไฟฟ้าถนนและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, 

ซอยสีดา  หมู่ที่ 1  ชนิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  

0.50  เมตร  ลึก 1.00  เมตร  ยาว 723.00  เมตร  จ านวนเงิน  5,150,000  

บาท หนว่ยงาน กองชา่ง  (ญัตติที่ 5.5 )   

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

-เชญิ ผูบ้ริหารฯ 
 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์… 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์    เ รี ยน   ท่ านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้ บริ หารฯ  และสมา ชิก 

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ 

เงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 ข้อ. 59 วรรคแรก 

ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

กองช่าง  มีความประสงค์จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

รายการ  ที่มไิด้ก่อหนีผู้กพัน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

จ านวน  1  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี ้ 

      รายการมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  

-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและประปา  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  1  

โครงการ  คือ  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, ซอยสีดา  หมู่ที่ 1  

ชนิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ลึก 1.00  

เมตร  ยาว 723.00  เมตร  จ านวนเงนิ  5,150,000  บาท    

    รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   5,150,000  บาท   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด อนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, ซอยสีดา  หมู่ที่ 1    

จ านวนเงนิ  5,150,000  บาท  หนว่ยงาน  กองชา่ง  โปรดยกมอื 

 

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ... 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  โครงการฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติ   ให้กันเงินงบประมาณฯ   จ านวน      16        เสียง 

-ไม่อนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณฯ  จ านวน      -         เสียง 

-งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1.โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่าน

ชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 5, ซอยสีดา หมู่ที่ 1  จ านวนเงนิ  5,150,000  บาท  

หนว่ยงาน กองชา่ง      
  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม อื่น ๆ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  เนื่องจากว่า ขณะนี ้เป็นระยะเวลาช่วงฤดูฝน  อยากใหส้มาชิกสภา 

เทศบาลฯ ได้เตรียมการช่วยเหลืออุทกภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกส่วน ทุกฝ่าย 

ซึ่งมีส านักปลัด เป็นฝ่ายเลขานุการ และจ าเป็นต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจ 

โดยเฉพาะคือ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุสาธารณภัย 

เชญิฝา่ยเลขาฯ หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผุบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหนา้ส านักปลัด  ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหน้าส านักปลัดฯ  เมื่อวัน 

พฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องนี้กับทางอ าเภอ และทางกรม

อุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งว่า  ปี 2567 นี้ในเขตเทศบาลเมือง น้ าท่วมแน่นอน ไม่รู้

ว่าจะมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเราจะต้องเตรียมรับมือ ไม่ว่าในเรื่อง ก่อน

เกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งเราก็รับรู้ปัญหา

ของเรา จากประสบการณป์ีที่แล้ว เชน่ ปี 2566 มเีรื่องร้องเรียนไปถึง 

 

/ส านักงานปลัดส านักนายก... 



                         -21- 
 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องของการเยียวยาหลังเกิดเหตุ       

สาธารณภัย ซึ่งเรื่องนี้ หัวหน้าฯ ได้ไปชี้แจงท าความเข้าใจกับทางอ าเภอแล้ว 

ขณะนี้  ในระหว่างก่อนเกิดเหตุทางงานป้องกันฯ ก็ได้ส ารวจเครื่องไม้

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ว่าจะเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการขุดลอกคูระบาย

น้ า ที่เป็นทางสาธารณะ ซึ่งได้ประสานกับทางกองช่าง จะจ้างเหมาบริการ

โดยการขุดลอก 12 สาย ด้วยกัน  คือ  

สายที่ 1 ตัง้แต่หอพักฟาตมิา ถึงหัวสะพาน ปทต. 

สายที่ 2 ป้อมทางถนนสุดเขตสะเตงนอก  

สายที่ 3 ป้อมทางรถไฟ ถึงสะพานด า 

สายที่ 4 ลักษมาน  ถึงมัรกัส 

สายที่ 5 สะพานหลวงปู่สุระ ถึงคลองบาโร๊ะ 

สายที่ 6 สายเนินงาม ถึงบูเก๊ะบือโร๊ะ  

สายที่ 7 สายกูแบรายอ หมูท่ี่ 6 ถึงท่อบล็อกสะพานรถไฟ 

สายที่ 8 บาโงยดือปู ถึงปรามะ 

สายที่ 9 ฮาปีเซาะ ถึงเชงิเขา 

สายที่ 10  สวนส้ม ถึงนบิงบารู ช่วงที่ 2 ปูเก๊ะจอืฆา 

สายที่ 11  ถนนเปาะยาน ิถึงวัดสวนใหม่ 

สายที่ 12  ซอยเรอืงฤทธิ์ 

ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้ส านักปลัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จ

ภายในเดือนกันยายน นี ้

 อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชวน

ปลัดฯ หัวหน้าฯ และผู้บริหารฯ ไปเยี่ยมเรือนจ าจังหวัดยะลา เพื่อประสาน 

ขอใช้แรงงานนักโทษช้ันดี โดยจ่ายค่าจ้างในการขุดลอกคูระบายน้ าสาย      

ที่เครื่องจักรไม่สามารถท าได้  

 และอีกเรื่อง ในขณะเกิดเหตุ เรามีปัญหากันมากเรื่อง การเปิดศูนย์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะอพยพไปตรงไหน หรือว่า เปิดครัวกันตรงไหน เพื่อ

จะกระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ประสบภัย ได้ทั่วถึงให้มากที่สุด ส่วนใน

เรื่องของการเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัย ซึ่งปีที่แล้วได้เป็นบทเรียนแล้วว่า 

ต้องด าเนินการอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสาร จะท าให้ประชาชนได้

เข้าใจว่า อันไหนเป็นภาพถ่ายที่สามารถน ามายื่นค าร้องเพื่อช่วยเหลือในเรื่อง

ของเงินทดรองราชการ  ซึ่งเรื่องของการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์   

เป็นเรื่องส าคัญมาก ขอชีแ้จงแค่นี้ ขอบคุณค่ะ 

 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม อื่น ๆ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายกเทศมนตรฯี 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

ปีนี้ เราได้เตรียมการรับมือแต่เนิ่น ๆ ตามที่บอกท่านสมาชิกสภาฯ เราส ารวจ

เส้นทาง 12 สาย เพื่อจะขุดลอกให้น้ าได้ระบาย ตั้งแต่มลายูบางกอก ไล่มายัง

หมู่ 3  เพื่อน้ ามาแล้ว ได้ระบายเร็วที่สุด และเรื่องที่ 2 ที่เราได้ชี้แจงว่า จะใช้

นักโทษขุดลอกในเขตชุมชน  เชน่  โซนตอืเบาะ, ซอย 8, ซอย 6, ซอยปะจูรง,  

หนา้ 999, หน้าเทศบาลฯ และอาจจะเป็นหมู ่9 ดว้ย มันจะสะดวกกว่า  เรื่อง

ที่ 3 ตามที่หัวหนา้ส านักปลัดฯ ชี้แจง อยากใหท้่านสมาชิกฯ ได้ส ารวจพื้นที่ว่า  

ถ้าเกิดภัยมา สิ่งที่เราต้องคิด คอื อาหาร เราจะตั้งครัวกันที่ไหน เราจะไม่ตั้งที่

เทศบาลฯ จุดหนึ่งแล้ว พอจะกระจายแล้วล าบาก เอาอย่างนี้นะครับ ขอให้

แต่ละเขต ก าหนดจุดมา อาจจะเป็น 2 ที่ ก็ได้ เช่น เขต 3 นี้จะเยอะ อาจจะ

ตั้งเป็น หมู่ 3  หมู่ 4 หรือหมู่ 13 ก็ได้  พอเกิดเหตุแล้วเราก็กางเต็นท์ได้เลย 

ไม่ต้องคิดว่าจะตั้งที่ไหน และเรื่องจุดอพยพ ที่เรามีแล้ว อย่างเช่น ที่ตลาดสด 

หมู่ 4 หลังโรงเรียนนิบงบารู  ที่หมู่ 3 แต่จะอพยพนี้เป็นเรื่องยาก เพราะ

ชาวบ้านไม่ค่อยจะมา ชาวบ้านเขาเป็นห่วงบ้าน พอเราตั้งข้างถนนก็จะไม่ได้

รับความสะดวก ก็ขอฝากทาง หมู่ 3, หมู่ 4, และหมู่ 13 ไปดูโซนว่า จะตั้ง    

ที่ไหน ในส่วนของหมู่ 9 จะตั้งที่ไหน คิดไว้เลย ถ้าจะให้ดีให้คิดถึงเรื่องการ

ท ากับข้าวด้วย เพราะรอบนี้ เราออกค าสั่ง อปพร. ได้หลายคน โดยมี

ค่าตอบแทนก็ว่ากันไป ก็ไม่เสียดายในส่วนนั้น  ส่วนของเขต 1 ถ้ามีอพยพก็มี

ลางา ที่เดียว จะท าที่เดียวทั้งท าอาหารด้วย ที่เป็นห่วงคือ เขต 3 ถ้าช่วงนี้ มี

ตรงไหนที่จะใช้ รถ JCB เพื่อเส้นทางระบายน้ าก็บอกมา เราต้องรับมือแล้ว 

เพราะไปประชุมที่จังหวัด จังหวัดบอกว่า ปีนีไ้ม่ต่างจากปีที่แล้ว ตอนนี้เรือเรา

ขอแล้ว ผมไปประสานเลขาฯ อบจ.ยะลา แล้ว เขาล็อคให้แล้ว เรื่อง รถได้คุย 

ปภ.ไว้คันหนึ่ง ที่ผ่านมา เราไม่ได้ว่า พวกเราผิด แต่เราขาดประสบการณ์ใน

เรื่ อง  การรวบรวมเอกสาร  และการประชาสัมพันธ์  รอบนี้ เ ราจะ

ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ตลอด ถ้า ปภ.ตีกลับยังไง เราก็จะขึ้นที่ห้องประชุม

เลยว่า 200 คน หรือ 100 คน ท่านต้องส่งเอกสารมาวันที่เท่าไร หรือลงใน

เว็บไซต์ ถ้าเขาไม่ส่งตอบ ก็ถือว่า ได้บอกไปแล้ว เราเข้าใจพื้นที่สะเตงนอก   

มีความหลากหลายเยอะ การเมืองก็แรง พร้อมที่จะตีเราได้ตลอดเวลา แต่ใน

ความเป็นจริงเขาไม่ได้นกึว่า การเบิกจ่ายมันมีขอ้ผูกพันขนาดไหน อันไหนที่ 
 

/เป็นความเสี่ยงตอ่เจา้หน้าที่... 
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เป็นความเสี่ยงตอ่เจ้าหนา้ที่ผมก็ไม่อยากท า เราเข้าใจทุกคนก็รักในอาชีพของ

ตัวเอง ฉะนั้น ถ้าไปฝืนหรือบังคับมันก็เกินไปส าหรับเรา หลังจากนี้ บ่ายนี้จะ

มีประชุมกับผู้อ านวยการกอง ก็จะบอกให้ ชัด เจนในเรื่ องของการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ส่งข้อมูลตลอดเวลา และให้ชี้แจง เตือนภัย ให้รถเทศกิจ

ออกไปบอกตลอดว่า สถานการณ์ฝนจะตกตอนไหน ให้อพยพของขึ้นที่สูง แต่

ได้รับค าตอบว่า ไม่ทั่วถึง อะไรก็ไม่รู้ ชาวบ้านเราต้องเข้าใจ ยิ่งเราไปแย้ง เรา

ก็ยิ่งโดน เราก็ต้องนิ่งไว้ก่อน คือแก้ปัญหานะครับ ยิ่งตอบโต้ก็เหมือนเตะบอล

เข้าหาก าแพง มันก็กระดอนหนา้เราเอง ประชุมตอนบ่าย ก็จะฝากการบ้านให้

แต่ละกองไปท าการบ้านมา เรื่อง น้ าท่วม เพราะว่า มีเวลาอีกเดือนกว่า ๆ 

แล้ว น้ าจะมา ขอแล้วกันครับ ทางสมาชิกสภาฯ ก็ท างานหนักหน่อย ในการ

ช่วยเหลือในส่วนของอาหารการกิน ทราย กระสอบทรายเตรียมเรียบร้อย

แล้ว 3,000 ถุง แล้วจะตั้งศูนย์ที่กู้ ชีพกู้ภัย เป็นเอกเทศไปเลย ใครจะมาเบิก

ทราย หรืออะไร ก็ว่ากันตามนั้น จะบอกว่าปีนี้เราเตรียมพร้อมมากกว่าทุกปี

ที่ผ่านมา เพราะประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่า เราต้องท าอย่างไรบ้างก่อนที่  

น้ าจะมา ฝากสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ขอบคุณครับ 

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม อื่น ๆ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ หัวหน้าส านักปลัด 
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผุ้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหนา้ส านักปลัด  ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหนา้ส านักปลัด  ขอเพิ่มเติม 

ในส่วนที่ว่า จะขุดลอกคูระบายน้ า 12 สาย ถ้าหากยังมีที่ไหนเพิ่มเติมขอให้

ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจง้ เพื่อจะได้ประสานทางกองช่างด าเนินการให้รถ JCB 

ไปขุดลอก ตอ่ไป 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม อื่น ๆ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ อยากใหก้ าหนดตัวผูร้ับผิดชอบ ของแต่ละเขตไปเลยเผื่อเวลามีเรื่อง 

อะไร หรอืจะเชญิประชุม จะได้ประสานเจ้าตัวโดยตรงเลย     
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  เชญิ นายกเทศมนตรีฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  

        /นายเสรี   เรอืงกาญจน์…  
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นายเสรี   เรืองกาญจน์    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

     ขอก าหนดผู้รับผดิชอบประสานงานของแต่ละเขต ดังนี้ 

     เขตที่ 1  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาฯ 

     เขตที่ 2  นายดอเลาะ  สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     เขตที่ 3  นายอดุลย์   แวโวะ              รองประธานสภาฯ 

    หัวหนา้ส านักปลัด บันทึกไว้เลยจะได้สะดวกในการประสานงาน ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม อื่น ๆ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายแวฮาซัน   แวหะยี  
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ที่เคารพ  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  ขอ 

อนุญาตเพิ่มเติม ในช่วงของการเกิดภัยภิบัติ ก็อยากฝากไปทางส านักปลัด

ครับ อยากฝากไปยังหัวหนา้ส่วน ภายในความรับผิดชอบของท่าน ในช่วงเกิด

ภาวะวกิฤต เรื่อง โทรศัพท์ ขอให้ช่วยรับสายด้วยครับ เพราะประสบการณ์ปี

ที่แล้วผมลงพื้นที่ หมู่ 3 กับท่านเลขาฯต่วน จะประสานเรื่องเต้นท์หรือเรื่อง

อะไร โทร.แล้วไม่รับสาย ฝากหัวหน้านะครับ ว่าระดับหัวหน้า ช่วยรับสาย

หนอ่ย เพราะว่า จังหวะวิกฤตนี ้เราพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้ว ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม  โปรดยกมอื ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ    กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารฯ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ และผูท้ี่เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ในวันนี ้ที่ให้เกียรติ ให้เวลา 

เพื่อองค์กร ที่มาให้ความเห็นชอบกับทุกโครงการ ทุกครั้งที่มีประชุมอยากให้

ทุกท่าน ให้เวลาเข้าร่วมประชุมอย่างตรงเวลา ขอฝากทุกท่านครับ หากมี

ข้อผิดพลาดประการใด กระผมขอมาอัฟด้วยครับ  ขอปิดการประชุม 
 

ที่ประชุม     รับทราบ 

 

ปิดประชุม     เวลา    14.09    น. 

                                                        (ลงชื่อ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี 2)  ประจ าปี  2567   

ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่   16   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2567 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 
 

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2567   เมื่อวันจันทร์ที่   9   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2567 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันจันทร์ที ่  16   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2567  เวลา  10.30 น. – 12.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    24    หนา้ แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33     
 

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

(ลงช่ือ)      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 

       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 



 
 

 
  


